

KAGAWARAN NG MGA SERBISYO SA PAG-UNLAD

1215 O Street, MS 7-40
Sacramento, CA 95814
TTY: 711
(833) 421-0061



Disyembre 2, 2022

PARA SA: MGA EXECUTIVE DIRECTOR NG REGIONAL CENTER

PAKSA: SELF-DETERMINATION PROGRAM: MGA EKSTENSYON AT PAGBUO
NG NAKAPAMANTAYANG VENDORIZATION PACKET

Nakabalangkas sa [gabay noong Hulyo 28, 2022](#) ng Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad (Kagawaran) ang mga serbisyong makukuha ng mga potensyal na kalahok sa Self-Determination Program (SDP) at kanilang mga pamilya na nakakumpleto ng SDP orientation at lumilipat na sa pag-enroll sa SDP. Layunin ng paunawang ito ang palawigin ang mga petsa para sa Opsyon A at B, gaya ng inilalarawan sa gabay, na magpapahintulot ng panahon para bumuo ng nakapamantayang vendorization packet para sa pagbibigay ng mga Suporta para sa Pangangasiwa ng Sarili (Kodigo ng Serbisyo 099).

Extension ng mga Opsyon para sa mga Suporta sa Transisyon Bago Mag-enroll

Ang Opsyon A ay mananatiling isang makukuhang opsyon hanggang Hunyo 30, 2023. Opsyon B, epektibo noong Agosto 1, 2022, ay mananatiling isang makukuhang opsyon at magiging natatanging opsyon epektibo sa Hulyo 1, 2023.

Pagbuo ng Nakapamantayang Vendorization Packet para sa mga Suporta para sa Pangangasiwa ng Sarili

Patuloy na makikipagtulungan ang Kagawaran sa mga regional center at mga stakeholder upang bumuo ng nakapamantayang vendorization packet para sa mga tagapagkaloob ng mga Suporta para sa Pangangasiwa ng Sarili. Inaasahan na ang vendorization packet ay magiging madaling gamitin at makukuha bago lumampas ng Marso 1, 2023. Ang mga regional center ay dapat patuloy na makikipagtulungan sa kanilang lokal na komunidad upang tukuyin ang mga provider para sa serbisyong ito.

Kung ang mga kalahok ng SDP o kanilang mga pamilya ay may mga tanong tungkol sa paunawang na ito, kailangan nilang makipag-ugnayan sa kanilang coordinator sa regional center. Ang mga tanong mula sa mga regional center ay dapat idirekta sa sdp@dds.ca.gov.

Taos-puso,

Pinirmahan ang Orihinal na Kopya ni:

VICKI L. SMITH, Ph.D.
Deputy Director
Dibisyon sa Pagpapaunlad ng Patakaran at Programa

cc: Tingnan sa susunod na pahina.

"Bumubuo ng mga Partnership, Sumusuporta sa mga Pagpili"

MGA EXECUTIVE DIRECTOR NG REGIONAL CENTER

Disyembre 2, 2022

Ikalawang pahina

cc: Mga Administrador ng Regional Center
Mga Direktor ng mga Serbisyo sa Konsumidor ng Regional Center
Mga Direktor ng mga Serbisyo sa Komunidad ng Regional Center
Asosasyon ng mga Ahensya ng Regional Center
Konseho ng Estado sa mga Kapansanan sa Pag-unlad
Nancy Bargmann, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad
Brian Winfield, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad
Carla Castañeda, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad
Jim Knight, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad
Ernie Cruz, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad
Suzy Requarth, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad